

DOSC Chain ออกเอกสารอธิบายรายละเอียดโครงการ ก่อนเปิดตัวแพลตฟอร์มเร็วๆ นี้

DOSC Chain ได้ออกเอกสารอธิบายรายละเอียดโครงการอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยขณะนี้ DOSC Chain อยู่ระหว่างการพัฒนาเซ่นหลักและการทดสอบภายใน เพื่อเตรียมเปิดให้บริการแพลตฟอร์มในอนาคตอันใกล้

DOSC Chain คือแพลตฟอร์มเซ่นสาธารณะสำหรับการชำระเงินและบริการทางการเงินต่างๆ ที่ตั้งเป้าจะก้าวไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มระบบนิเวศดิจิทัลแบบกระจายศูนย์เพื่อรองรับอนาคต เป้าหมายของแพลตฟอร์มนี้คือ การให้บริการทางการเงินที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลแก่ผู้ใช้บริการ อาทิ การลงทุน การบริหารการเงิน และการชำระเงินอัจฉริยะ เป็นต้น DOSC Chain Blockchain Protocol ใช้กลไกของโทเคน ซึ่งทำให้ผู้ใช้และนักพัฒนามีแพลตฟอร์มบริการการเงินแบบกระจายศูนย์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นหลัก ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและการเข้ารหัส โดยโทเคน DOSC จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บกับสัญญาอัจฉริยะ และกลไกความไว้วางใจรูปแบบต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นระบบการชำระเงินที่สะดวกและรวดเร็ว DOSC Chain สร้างขึ้นบนสภาพแวดล้อมแบบเปิด จึงสามารถให้บริการแก่องค์กรหลากหลายรูปแบบ ต่างภาษาและวัฒนธรรม ในนานาประเทศทั่วโลก ภารกิจของ DOSC Chain คือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานออนไลน์ทั่วโลกสามารถชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ตลอดจนวางกฎระเบียบใหม่ให้กับแวดวงการชำระเงินผ่านทางรูปแบบ “blockchain + smart payment” ซึ่งจะเปิดทางให้ผู้ใช้งานทั่วโลกได้รับประสบการณ์การชื้อขายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยแพลตฟอร์มของ DOSC Chain

DOSC Chain มีความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการชำระเงินอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยยกระดับโมเดลธุรกิจดิจิทัลระดับโลก และสร้างวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการทำระบบนิเวศอุตสาหกรรมบล็อกเชนให้เป็นดิจิทัล DOSC Chain จะสามารถเดินหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน และส่งเสริมการใช้งานบล็อกเชนรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจและความก้าวหน้าทางสังคมต่อไป

DOSC Chain จะให้บริการแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย เป็นธรรม และเปิดกว้างสำหรับผู้ใช้งานทั่วโลก ด้วยการสร้างโมเดลสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ระดับโลก DOSC Chain จะอาศัยจุดแข็งอันทรงพลังของทีมงานของเรา พร้อมใช้เทคโนโลยีหลักที่เกิดจากการหลอมหลวมอย่างเต็มที่ ตลอดจนทำงานร่วมกับที่ปรึกษาและนักลงทุนคุณภาพสูง เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายด้วยความกระตือรือร้นและทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง 100%